

LÂM ĐỒNG

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

SỐ 5586 - THỨ SÁU NGÀY 5/6/2020 • Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT • Điện thoại: 3822472 • Fax: 3827608 • E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XI (NHIỆM KỲ 2020-2025)

“Phải đổi mới công tác tuyên giáo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ”

Đó là kết luận của đồng chí Bùi Thắng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Di Linh về công tác tuyên giáo năm 2020 mới đây.

Tại buổi làm việc, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Di Linh đã báo cáo kết quả hoạt động từ đầu năm đến nay; trong đó tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, nhất là công tác tuyên truyền phòng, chống đại dịch COVID-19; tập trung chỉ đạo đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương...

Theo đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Di Linh đã

tham mưu Huyện ủy tổ chức 23 lớp học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, Chuyên đề “Học tập và làm theo Bác” năm 2020 cho 4.200 lượt đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; tham mưu tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, địa phương, nhất là việc tuyên truyền đại hội Đảng các cấp bằng nhiều hình thức như: truyền thanh không dây, trang thông tin điện tử của huyện, thực hiện các cụm pano, băng rôn, xe loa, chương trình văn hóa, văn nghệ...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Thắng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao sự quan tâm của Thường trực Huyện ủy đối với công tác tuyên giáo trong nhiều năm qua. Đồng thời,

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng lưu ý: cán bộ Tuyên giáo phải nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tham mưu tốt công tác tư tưởng cho Đảng; phải đổi mới công tác tuyên giáo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay; thường xuyên nắm bắt tình hình, tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và dư luận xã hội; tiếp tục tham mưu triển khai tốt Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đối với đại hội Đảng các cấp, phải bằng nhiều hình thức, đa dạng, trực quan tuyên truyền trước, trong và sau đại hội để người dân hiểu rõ ý nghĩa sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước và địa phương.

THANH HỒNG

NHỚ LỜI BÁC DẠY

“Lao động
là sự nghiệp quang vinh,
vẻ vang, vui thú
và anh dũng”

TRÍCH TRONG BÀI VIẾT: “ĐẠO ĐỨC
LAO ĐỘNG”; ĐĂNG TRÊN BÁO CỨU
QUỐC, SỐ 2092, NGÀY 4/6/1952

Học viện Lục quân làm tốt công tác dân vận

Xác định hoạt động công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đơn vị, thời gian qua, Học viện Lục quân Đà Lạt đã tăng cường tổ chức nhiều hoạt động dân vận, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, tạo niềm tin giữa Nhân dân với Quân đội.

TRANG 2

Bình Thạnh học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

TRANG 4

KINH TẾ

Thương mại điện tử Việt Nam 2020
Cơ hội lớn cho những
doanh nghiệp biết thay đổi

TRANG 3

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Phước Lộc
giảm nghèo rất sâu

TRANG 5

Ổn định các liên kết phát triển cây chè



Sản xuất chè theo tiêu chuẩn Organic của Công ty Long Đình ở xã Phúc Thọ.

TRANG 3

Đẩy mạnh dạy - học lập trình trong nhà trường



“Việc thành lập các Câu lạc bộ Tin học nhằm tạo sân chơi bổ ích, giúp học sinh làm quen với ngôn ngữ lập trình đang được các trường trung học trong tỉnh hưởng đến. Qua đó, góp phần đẩy mạnh việc dạy - học lập trình trong trường phổ thông.

TRANG 4

Khắc phục khó khăn để tiến tới BHXH và BHYT toàn dân

TRANG 6



TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC
Ghi nhận những kết quả
bước đầu vận động
giao nộp vũ khí, vật liệu nổ
ở Đơn Dương

TRANG 7

Học viện Lục quân làm tốt công tác dân vận

Xác định hoạt động công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đơn vị, thời gian qua, Học viện Lục quân Đà Lạt đã tăng cường tổ chức nhiều hoạt động dân vận, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, tạo niềm tin giữa Nhân dân với Quân đội.

Thời gian qua, Học viện Lục quân đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, giúp Nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội trên địa bàn. Cụ thể, trong năm 2019, Học viện đã phối hợp, tổ chức tiếp nhận 180 thanh niên trên địa bàn nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Học viện. Ngoài ra, Học viện Lục quân còn triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng 2 nhà đồng đội, 1 nhà tình nghĩa, tặng gần 300 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó và tham gia đóng góp trên 600 ngày công, sửa chữa các tuyến đường, nạo vét kênh mương nội đồng, trồng cây xanh và dọn dẹp vệ sinh tại các địa



Hoạt động an sinh xã hội, trao quà tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng luôn được Học viện Lục quân làm tốt.

phương kết nghĩa.

Diễn hình trong công tác dân vận là hoạt động của Văn phòng Học viện Lục quân kết nghĩa với Phường 11, TP Đà Lạt và xã Tam Bó, huyện Di Linh thời gian qua.

Theo đó, Đảng ủy, Chỉ huy Văn phòng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền hai địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng trước sự phát triển của đất nước. Tổ chức các buổi gặp mặt nói chuyện truyền thống của Đảng, của Nhà

nước và của dân tộc nhân các ngày lễ lớn; các buổi giao lưu văn nghệ, nói chuyện chuyên đề, tham quan dã ngoại... Đặc biệt, qua giao lưu đã rèn luyện cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ quan điểm vì dân, hiểu dân, kính trọng dân; rèn luyện phương pháp, tác phong và năng lực công tác cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sỹ quan - binh sỹ tham gia vận động quần chúng, góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh.

Học viện Lục quân thường xuyên cùng hệ thống chính trị của các địa phương tổ chức thăm hỏi và tặng quà, động viên các gia đình chính

sách. Ngược lại, Phường 11 và xã Tam Bó đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, phối hợp cùng Văn phòng Học viện Lục quân làm tốt việc quản lý, ngăn chặn việc lấn chiếm đất quốc phòng tại khu vực điểm cao 1.646 và Khu KT-QP 78.

Thời gian tới, hoạt động dân vận được Học viện Lục quân hướng trọng tâm vào nhiệm vụ tham gia xây dựng cơ sở, góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động của Nhà nước, Quân đội, Học viện và địa phương. Gắn

chặt công tác dân vận, kết nghĩa với xây dựng Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt 12 điều kỷ luật khi quan hệ với Nhân dân của đơn vị.

Đại tá Lê Văn Thái, Phó Chủ nhiệm chính trị, Học viện Lục quân cho biết: Thống kê 5 năm trở lại đây, từ nguồn đóng góp, ủng hộ của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên quốc phòng, Học viện Lục quân đã xây tặng gần 40 căn nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh với trị giá trên 2,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, Học viện còn tiến hành trao tặng hàng ngàn suất quà, thường xuyên tổ chức thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí, trồng cây xanh, dọn dẹp vệ sinh tại các địa phương kết nghĩa, triển khai chương trình Quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Với hoạt động nêu trên thực sự là hành trang quý báu để cán bộ, chiến sỹ, nhân viên Học viện Lục quân nêu cao tinh thần đoàn kết, ra sức học tập, rèn luyện, cống hiến, góp phần tô thắm thêm hình ảnh truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

HÀ NGUYỆT - HOÀNG ÁI

Đảng bộ xã Lộc Quảng, Bảo Lâm: Vững tin nhiệm kỳ mới

Theo đồng chí Trần Đức Cường, Bí thư Đảng ủy xã Lộc Quảng, với đặc thù là một xã thuần nông, người dân sống chủ yếu bằng nghề sản xuất nông nghiệp, nên nhiệm kỳ 2015 - 2020, bên cạnh việc vận động người dân chú trọng chuyên đổi giống cây trồng và vật nuôi phù hợp, Đảng ủy xã Lộc Quảng cũng luôn quan tâm lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhất là Hội Nông dân phối hợp cùng ngành chức năng của huyện Bảo Lâm tổ chức gần 140 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 6.920 lượt người. Nhờ đó, năng suất chè và cà phê, 2 cây trồng chủ lực tại xã Lộc Quảng, tăng lên đáng kể. Năm 2014, năng suất cà phê bình quân ở Lộc Quảng đạt 3 tấn/ha và năm 2019, năng suất này đã tăng lên 3,8 tấn/ha. Tương tự, năng suất cây chè từ 7 tấn búp tươi/ha (năm 2014) lên gần 14 tấn búp tươi/ha (năm 2019). “Ngoài 2 cây chủ lực là cà phê và chè, những năm qua, người dân Thôn 5 (xã Lộc Quảng) còn trồng khảo nghiệm một số giống cây mới như măng cụt, hồ tiêu... Qua theo dõi, các giống cây này khá thích hợp với mảnh đất Lộc Quảng. Đây là một hướng đi mới của người dân Thôn 5 trong

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân xã Lộc Quảng đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Lộc Quảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 để ra, tạo tiền đề vững chắc cho nhiệm kỳ mới 2020 - 2025.

phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập”, đồng chí Đỗ Thu, Bí thư Chi bộ Thôn 5 (xã Lộc Quảng), chia sẻ. Bí thư Đảng ủy xã Lộc Quảng Trần Đức Cường nói thêm: “Chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn xã Lộc Quảng cũng phát triển khá tốt. Hiện, Lộc Quảng có 2 công ty và 2 trang trại chăn nuôi theo hướng công nghiệp. Toàn xã có 138.500 con gà, hơn 170 con bò, 9.165 con heo và 242 con dê”.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác phát triển văn hóa - xã hội ở xã Lộc Quảng cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển. Việc bình xét danh hiệu thôn văn hóa, gia đình văn hóa hàng năm được thực hiện một cách nghiêm túc, công khai, dân chủ, đúng quy định. Hiện tại, 7/7 thôn duy trì đạt danh hiệu thôn đạt chuẩn văn hóa nhiều năm liền. Trong cuộc vận động Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đến nay, xã Lộc Quảng đã có 4/7 thôn được công nhận khu dân cư kiểu mẫu, bao gồm Thôn 1, Thôn 2, Thôn 3 và Thôn 5. Chất



Thôn 5 là một trong những địa phương đi đầu thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước tại xã Lộc Quảng.

lượng giáo dục ngày càng được cải thiện, nâng cao. 3/3 trường học thuộc 3 cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn xã Lộc Quảng đều được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đảm bảo môi trường sống yên bình cho người dân. Trong công tác xây dựng

Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Đảng ủy xã Lộc Quảng thường xuyên chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, bên cạnh bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, cũng như thực hiện nghiêm việc kiểm tra, giám sát.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy xã Lộc Quảng cử 52 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về

Đảng và đã kết nạp 27 người đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Cử 15 cán bộ, công chức đi học nâng cao trình độ; tổ chức 34 cuộc kiểm tra và 12 cuộc giám sát, từ đó nâng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng nâng cao rõ rệt. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Mục tiêu lớn của Đảng bộ xã Lộc Quảng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 được xác định, đó là tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của Nhân dân, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ đầy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng Lộc Quảng trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. “Với nền móng vững chắc đã xác định cùng tinh thần đồng thuận, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền cùng người dân trong xã sẽ là điểm tựa, động lực nhân lên sức mạnh hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, xây dựng Lộc Quảng ngày càng phát triển bền vững”, đồng chí Trần Đức Cường tự tin cho biết.

TRINH CHU

Ổn định các liên kết phát triển cây chè

Dù không phải là cây trồng thế mạnh nhưng những năm trở lại đây, sản xuất chè chất lượng cao để xuất khẩu cũng là đóng vai trò quan trọng trong liên kết phát triển sản xuất của huyện Lâm Hà.

Thời kỳ thịnh vượng của cây chè ở Lâm Hà rơi vào giai đoạn từ 2012 - 2016, đó là thời điểm huyện Lâm Hà đã tập trung kêu gọi, hỗ trợ các doanh nghiệp và cá nhân có điều kiện về vốn đầu tư, kinh nghiệm sản xuất đầu tư cho các hộ nông dân có đất canh tác trồng và thâm canh các giống chè năng suất cao và chè chất lượng cao, đặc biệt là chè Kim tuyên (chủ yếu là chè ô long) theo phương thức Nhà nước hỗ trợ nông dân 60% giá cây giống, 40% còn lại do doanh nghiệp hỗ trợ. Doanh nghiệp còn có nhiệm vụ chuyển giao khoa học kỹ thuật thâm canh chè, thu mua chè búp tươi cho nông dân thông qua hợp đồng kinh tế và thực hiện “liên kết 4 nhà”. UBND huyện cũng thực hiện hỗ trợ các hộ nông dân trồng chè chất lượng cao dựa vào phát huy các điều kiện tự nhiên có thể mạnh cạnh tranh cao của từng vùng và các hộ nhận hỗ trợ có diện tích trồng thuần chè theo hướng đầu tư thâm canh.

Kết quả thống kê giai đoạn nêu trên cho thấy, tổng diện tích chè trên địa bàn huyện 327 ha, trong đó có 220 ha chè chất lượng cao. Và, để khẳng định thương hiệu chè, ngành

nông nghiệp Lâm Hà đã từng bước triển khai thí điểm các mô hình sản xuất chè áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP từ khâu sản xuất đến chế biến thành phẩm. Các công ty Kin Whan Chen, Jun Hong, Hung Nông, Long Đình liên tục mở rộng liên kết, mở rộng diện tích sản xuất tại các địa phương như Phúc Thọ, Mê Minh.

Từ những kết quả đạt được, huyện Lâm Hà phấn đấu đến năm 2020 đạt 300 ha chè chất lượng cao. Để đạt mục tiêu đó, huyện đã xây dựng kế hoạch để hỗ trợ một số khâu như chọn giống, chuyển giao công nghệ, tìm thêm thị trường tiêu thụ sản phẩm, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tới địa phương liên kết với nhà nông sản xuất chè chất lượng cao cùng nhiều chính sách ưu đãi phù hợp quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, mục tiêu này trên thực tế đã không thực hiện được. Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp, đến đầu năm 2020, tổng diện tích chè trên địa bàn huyện chỉ còn 220 ha, trong đó có 190 ha chè chất lượng cao của 4 doanh nghiệp liên kết sản xuất.

Một trong những đơn vị hiện nay



Sản xuất chè theo tiêu chuẩn Organic của Công ty Long Đình ở xã Phúc Thọ.

còn giữ liên kết sản xuất với nông dân nhiều nhất là Công ty Cổ phần Long Đình. Bà Trần Phương Uyên, Phó Giám đốc Công ty cho biết, hiện nay, công ty liên kết với 40 hộ nông dân xã Phúc Thọ với diện tích 40 ha. Tất cả diện tích này được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và tiêu chuẩn do phía đối tác xuất khẩu trực tiếp là Đài Loan đưa ra. Bên cạnh đó, công ty đang sản xuất 10 ha có chứng nhận sản xuất Organic của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ.

Theo bà Uyên, từ khi đầu tư vào địa phương năm 2009, công ty đã phải tăng cường công tác quản lý, giám sát đặc biệt là tại những vùng

sản xuất tập trung để nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc sản xuất chè an toàn; đảm bảo chất lượng và phát triển bền vững. Qua thời gian, người dân đã biết ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất chè để tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng. Tuy nhiên, từ thực tế hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Một số hộ dân đã không còn mặn mà, không bỏ công chăm sóc cẩn thận dẫn đến hiệu quả thu lại từ cây chè không còn cao. Một số hộ đã chủ động xin ngừng liên kết, chuyển đổi cơ cấu cây trồng khác phù hợp hơn.

Ông Vũ Bá Yêu - Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, hiện nay trong các liên kết, giá thu mua vẫn đang ở mức ổn định, doanh thu đạt 300 triệu đồng/ha nếu chăm sóc tốt, búp chè đạt chất lượng. Những năm qua, địa phương cũng đã đề nghị doanh nghiệp mở rộng liên kết với nông dân nhưng chưa thể thực hiện bởi chính bản thân doanh nghiệp cũng đang gặp khó, mà khó khăn lớn nhất như đã đề cập đó chính là tiêu thụ sản phẩm. Để làm ra sản phẩm chè chất lượng cao thì chi phí sản xuất cao, đồng thời quy trình chế biến cũng phải tuân thủ theo những tiêu chuẩn nhất định. Chính vì thế, từ 2017 trở lại đây, huyện Lâm Hà không chủ trương mở rộng trồng mới mà ổn định diện tích, vận động các hộ tham gia trồng trong liên kết, bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp để đảm bảo đầu ra ổn định.

Hiện nay, đa phần các sản phẩm từ chè chất lượng cao của địa phương dành cho xuất khẩu. Tập trung sản xuất, đa dạng và nâng cao các sản phẩm từ chè đang là hướng đi trong thời gian tới. Ví dụ như tại Công ty Long Đình, ngoài 90% sản phẩm xuất khẩu thì công ty đang cố gắng nâng tầm giá trị sản phẩm bằng chứng nhận sản xuất hữu cơ - dù rằng điều này vẫn chưa thực sự được khách hàng trong nước đón nhận khi giá thành của sản phẩm ở mức cao.

HỒNG THẨM

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 2020

Cơ hội lớn cho những doanh nghiệp biết thay đổi

Theo iPrice Group, trong năm 2020, các công ty thương mại điện tử cần nâng hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời thay vì tăng trưởng ngắn hạn.

Cuối 2019, lần lượt Adayroi và Lotte.vn khép lại cuộc chơi thương mại điện tử, dù đã từng có những mục tiêu rất tham vọng khi ra mắt. Trước đó, sàn Robins.vn và VuiVui dừng bước.

Lý do tuy khác nhau nhưng cả hai đều muốn tập trung vào những hoạt động kinh doanh chủ đạo, mang lại hiệu quả cao hơn. “Điều này phù hợp với một làn sóng thay đổi về tư duy đang xuất hiện trong giới đầu tư và startup công nghệ toàn cầu là phát triển bền vững, tập trung vào lợi nhuận và giảm lỗ”, nhóm chuyên gia của iPrice nhận định.

Làn sóng này bắt nguồn một phần từ vụ IPO thất bại của startup kỳ lân WeWork hồi giữa năm 2019. Xu hướng này cũng đã lan nhanh đến giới startup châu Á. Tại Ấn Độ, hai công ty trước đó đang tăng trưởng mạnh là Ola và OYO đồng loạt sa thải hàng nghìn nhân sự nhằm giảm lỗ. Tại Indonesia, kỳ lân Gojek cũng bị buộc phải cắt giảm hoạt động của một số mảng kinh doanh không hiệu quả từ tháng 12.

Tương tự, sàn thương mại điện tử Bukalapak (Indonesia) mới đây



Adayroi sáp nhập vào VinID, Lotte.vn có thể nhập vào Speedl.vn còn VuiVui chuyển thành kênh bán online cho Bách Hóa Xanh.

cũng đã cho thôi việc 250 nhân viên. Giải thích cho quyết định này, ông Teddy Oetomo, Giám đốc Chiến lược của công ty cho biết, họ muốn nhắm đến mục tiêu phát triển bền vững thay vì chỉ tăng trưởng ngắn hạn như trước.

Theo iPrice, ngành thương mại điện tử Việt Nam cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng và sự việc Adayroi, Lotte.vn hay Robins.vn chia tay chính là những chỉ báo đầu tiên.

Theo Bản đồ thương mại điện tử Việt Nam của iPrice Group, Adayroi chưa bao giờ xuất hiện trong top 5 website thương mại điện tử tại Việt Nam xét theo lượng truy cập, kém

khá xa so với các đối thủ chính là Shopee Việt Nam, Lazada Việt Nam, Tiki và Sendo. Tương tự, Lotte.vn thậm chí chưa bao giờ có mặt trong top 10.

Với những kết quả đó, không khó để thấy tình hình hoạt động của cả hai sàn này đã không như mong đợi và do đó cũng dễ hiểu khi phải khép lại cuộc chơi.

Trong khi, top 4 sàn hàng đầu là Shopee Việt Nam, Lazada Việt Nam, Tiki và Sendo, dù đều có sự tăng trưởng bền vững qua các năm về lượng người sử dụng, nhưng lợi nhuận không được như chờ đợi. Theo báo cáo kinh doanh của bốn sàn này mà iPrice tổng hợp được,

trong năm 2018, tổng mức lỗ của bốn sàn đã lên đến con số 5.100 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2017.

Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh cần “hướng dẫn” người tiêu dùng về thương mại điện tử, đồng thời chạy đua tăng trưởng thì việc các sàn chịu lỗ nhiều năm cũng là dễ hiểu. Tuy nhiên, với tình hình chung hiện nay trên toàn cầu, các công ty này sẽ cần sớm có sự thay đổi.

Mới đây, chính Tiki cũng liên tiếp xác nhận cho thực tế đó. Ông Ngô Hoàng Gia Khánh, Phó Tổng Giám đốc phát triển doanh nghiệp tại Tiki, nhận định, năm 2020 sẽ là một năm đầy thử thách với những công ty khởi nghiệp nói chung và các công ty trong lĩnh vực công nghệ sẽ giảm đi đáng kể.

Cũng theo ông Khánh, những thử thách này chính là bản đạp để các doanh nghiệp chứng minh năng lực. Doanh nghiệp nào mang lại nhiều giá trị thiết thực và lâu dài cho khách hàng, cũng như kiểm soát dòng tiền hiệu quả, sẽ trụ vững trên thị trường.

“Như vậy bước vào năm 2020, dự báo ngành thương mại điện tử Việt Nam sẽ chứng kiến một bước ngoặt quan trọng khi thị trường dần đề cao hơn hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời thay cho các chỉ số tăng trưởng ngắn hạn”, iPrice dự báo.

Trước sự ra đi của một số đơn vị thương mại điện tử trong năm qua,

đồng thời từ quan sát trên thế giới, những lĩnh vực mới như thương mại điện tử lúc nào cũng sẽ rất sôi động ở giai đoạn đầu, nhưng sau đó chỉ còn từ 2-3 tay chơi sẽ trụ lại và chiếm phần lớn thị phần. Câu hỏi đặt ra là liệu kịch bản này có lặp lại với thương mại điện tử ở Việt Nam?

“Nếu chỉ gói gọn trong thương mại điện tử thì kịch bản như thế có thể diễn ra. Tuy nhiên, chúng ta nên nhìn rộng hơn cho cả nền kinh tế số, và toàn ngành bán lẻ cả online lẫn offline, thì sẽ có nhiều người cùng chiến thắng. Và cuối cùng, thế giới online và offline sẽ cùng kết nối với nhau để mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng”, ông Trần Ngọc Thái Sơn, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tiki, trả lời.

Nhìn chung, thương mại điện tử Việt Nam năm 2020 là thách thức nhưng cũng là cơ hội lớn cho những công ty biết đổi mới và biết giữ chân khách hàng bằng chất lượng, theo iPrice. Với người trong ngành, dù khốc liệt nhưng không thể phủ nhận mức hấp dẫn, với quy mô từ 0,4 tỷ USD năm 2015 tăng lên 5 tỷ USD vào 2019 và kỳ vọng đạt 23 tỷ USD vào 2025, theo Google - Temasek.

“Việt Nam là một quốc gia rất có tiềm năng về thương mại điện tử. Chúng tôi đã ở đây và cam kết đầu tư lâu dài”, ông James Dong, CEO Lazada Việt Nam nói với báo giới hồi đầu năm 2020.

D.Q (Theo Vne)

Bình Thạnh học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

Điển hình đó là mô hình “Tiếng kèng an ninh” được xây dựng thí điểm tại thôn Thanh Bình 3. Sau đó, được lan rộng đến tất cả các thôn trên địa bàn xã. Đến nay, toàn xã Bình Thạnh có khoảng 53 chiếc kèng và 697 chiếc gậy an ninh do Hội Cựu chiến binh chủ trì, phối hợp với Ban Công an xã duy trì thực hiện. Mô hình “Tiếng kèng an ninh” tại xã Bình Thạnh đã phát huy hiệu quả ngay từ bước đầu thực hiện nên đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng từ phía người dân. Ông Lê Quang Trung - Bí thư Chi bộ thôn Thanh Bình 3 - xã Bình Thạnh cho biết: “Trước đây, khi chưa có mô hình tiếng kèng an ninh, người dân trong thôn thường hay mất trộm chó, mèo; từ ngày triển khai mô hình này trên địa bàn, tình hình trộm cắp, gây rối trật tự công cộng giảm rõ rệt, cũng không còn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập uống rượu, đua xe... Qua việc triển khai mô hình, tình làng nghĩa xóm cũng gắn bó hơn, tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm của người dân cũng được nâng lên”. Ông Nguyễn Văn Viễn (thôn Thanh Bình 3) phấn khởi nói: “Từ ngày có tiếng kèng an ninh, bà con chúng tôi ăn ngon, ngủ ngon hơn, không còn phải lo chuyện trộm cắp, mất an ninh trật tự khi trời tối nữa. Mà không chỉ vậy, những năm gần đây, đường sá khang trang hơn, đời sống của bà con chúng tôi cũng khá khá, đời sống tinh thần cũng phần chân hơn”.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã Bình Thạnh chỉ đạo chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện phong trào thi đua “Dân

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy xã Bình Thạnh (huyện Đức Trọng) đã chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung. Qua đó, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình điển hình trên các lĩnh vực và vinh dự được nhận Bằng khen của UBND tỉnh nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Các mô hình triển khai trên địa bàn xã Bình Thạnh luôn được người dân đồng tình hưởng ứng (Trong ảnh: Mô hình giáo họ “An toàn - sáng, xanh - sạch - đẹp” tại thôn văn hóa Thanh Bình II).

vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình thực hiện mô hình đã nhận được sự đồng tình, phối hợp và tích cực vào cuộc của các vị Linh mục và Ban điều hành giáo họ trong việc tổ chức ký cam kết xây dựng mô hình giáo họ “An toàn - sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Qua mô hình, đã có trên 95% hộ gia đình cam kết bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong sản xuất, kinh doanh và 70% hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ngoài ra, Nhân dân tham gia trồng, chăm sóc gần 1.000 cây xanh

và thường xuyên ra quân thu gom rác thải tại các tuyến đường trên địa bàn xã... Đến nay, mô hình giáo họ “An toàn - sáng, xanh, sạch, đẹp” tại các thôn đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng công nhận và tôn vinh.

Năm 2019, xã Bình Thạnh tiếp tục chọn thôn Thanh Bình 3 để triển khai đăng ký xây dựng mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu”. Sau 1 năm triển khai, thôn Thanh Bình 3 đã được Ủy ban MTTQ VN tỉnh Lâm Đồng công nhận là “Khu dân cư kiểu mẫu”; các thôn còn lại được đề nghị công nhận “Khu dân cư tiêu biểu”. Việc

thực hiện hiệu quả các mô hình của Mặt trận và các đoàn thể thành viên đã góp phần đáng kể vào việc hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại địa phương. Bà Nguyễn Thị Xuân Uyên - Bí thư Đảng ủy xã Bình Thạnh cho biết: “Từ việc nghiêm túc, cầu thị, gương mẫu, tích cực trong công tác chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xã Bình Thạnh đã có những thay đổi tích cực: năm 2014 sớm được công nhận là xã nông thôn mới và đến nay vẫn duy trì, chất lượng các tiêu chí được nâng cao; Nhân dân đoàn kết, đồng

lòng trong việc xây dựng nông thôn mới và mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đều được Nhân dân hưởng ứng. Năm 2019, xã tiếp tục được huyện chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao và mặc dù năm vừa qua gặp không ít khó khăn về kinh tế, hạn hán, dịch bệnh... nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của người dân, hiện xã đã hoàn thành 14/14 tiêu chí và đang đề nghị công nhận xã nông thôn mới nâng cao”.

Bên cạnh những mô hình hiệu quả trong cộng đồng dân cư, xã Bình Thạnh còn nổi lên một số tấm gương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát triển kinh tế như: Ông Nguyễn Như Thủy - thôn Kim Phát là người nông dân dám nghĩ, dám làm, đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng với mô hình nhà lưới, nhà kính cho thu nhập từ 600 - 700 triệu đồng/năm và tạo công ăn việc làm cho khoảng 6 đến 8 lao động tại địa phương... Đó còn là tấm gương Linh mục Nguyễn Trọng Tuyên - linh mục đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện mô hình giáo họ “An toàn - sáng, xanh, sạch, đẹp” tại địa phương...

Có thể nói, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại xã Bình Thạnh - địa phương có trên 98% người dân là đồng bào theo đạo Công giáo, đã thực sự đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa và đem lại hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, tạo niềm tin trong Nhân dân, đưa bộ mặt nông thôn từng bước khởi sắc.

THY VŨ

Đẩy mạnh dạy - học lập trình trong nhà trường

Việc thành lập các Câu lạc bộ (CLB) Tin học nhằm tạo sân chơi bổ ích, giúp học sinh làm quen với ngôn ngữ lập trình đang được các trường trung học trong tỉnh hướng đến. Qua đó, góp phần đẩy mạnh việc dạy - học lập trình trong trường phổ thông.

Một buổi sinh hoạt của CLB Tin học Trường THCS&THPT Đống Đa (thành phố Đà Lạt) với sự hào hứng, sôi nổi của cả thầy và trò. Tại đây, các bạn học sinh được các thầy cô giáo dạy môn Tin học hướng dẫn về ngôn ngữ lập trình. Từ đó, thông qua ngôn ngữ lập trình để ứng dụng vào những sản phẩm trong thực tế. Là một trong những thành viên của nhóm học sinh của trường vừa lắp ráp thành công máy trợ thính bằng ngôn ngữ lập trình, Nguyễn Đức Bảo Lâm - lớp 8A4 chia sẻ: “Em thấy rất thích thú khi được tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình và càng vui hơn khi cùng các bạn có thể lắp ráp được máy trợ thính. Những buổi sinh hoạt CLB thể này khiến em cảm thấy thoải mái và được tìm hiểu kỹ hơn về ngôn ngữ lập trình để ứng dụng vào thực tế cuộc sống”.

Được thành lập vào tháng 1/2020, CLB Tin học Trường THCS&THPT Đống Đa có 3 giáo viên Tin cùng 36 học sinh THCS và 14 học sinh THPT.

“Những học sinh là thành viên CLB đều có chung niềm đam mê Tin học, học khá tất cả các môn, đặc biệt là môn Tin, Toán và Lý. Các em có khả năng tự học và làm việc nhóm rất tốt... Đó là những yếu tố để các em có thể tiếp cận với ngôn ngữ lập trình tốt nhất” - thầy Trần Quang Vĩnh Chánh, giáo viên phụ trách CLB cho biết.

Thuận lợi của việc thành lập CLB Tin học Trường THCS&THPT



Một buổi sinh hoạt của CLB Tin học Trường THCS&THPT Đống Đa.

Đống Đa là ngôi trường có thế mạnh về dạy - học Tin học, nhiều năm có học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh môn Tin học; có học sinh đoạt giải Nhì cấp quốc gia tin học trẻ phần lập trình; nhiều năm có học sinh tham gia và đoạt giải phần mềm sáng tạo trong kỳ thi tin học trẻ cấp thành phố, cấp tỉnh... Tuy mới đi vào hoạt động được 5 tháng, nhưng CLB Tin học Trường THCS&THPT Đống Đa đã đạt được nhiều thành tích với các giải thưởng từ các sản phẩm ứng dụng ngôn ngữ lập trình.

Điển hình như các sản phẩm: “Xe lăn cho người khuyết tật đi cầu thang” đoạt giải Tư Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; “Hệ thống gửi xe tự động” đoạt giải Nhì Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh... Và mới đây nhất là lắp ráp thành công máy trợ thính, được nhà tài trợ là Quỹ Dariu đánh giá xuất sắc nhất trong các sản phẩm cùng loại của các tỉnh, thành khác cùng tham gia dự án. Bên cạnh đó, CLB cũng thực hiện nhiều sản phẩm đang hoàn thiện trong thời gian tới như: “Tủ thuốc thông minh đang

phát triển thành robot phát thuốc”, “Nông trại thông minh, nhà thông minh”, “Ứng dụng lập trình Python: Hướng dẫn học sinh chuyển bảng điểm giấy với chữ viết tay vào máy”, “Điểm danh lớp học với xử lý ảnh và raspberry”, “Hệ thống gửi xe tự động qua mainboard Microbit để thi các cuộc thi của Quỹ Dariu”...

Lâm Đồng là một trong những địa phương trên cả nước được Quỹ Dariu tài trợ việc dạy học lập trình thông qua dự án Trường học di động. Với những hoạt động hiệu quả của CLB Tin học, Trường THCS&THPT Đống Đa được chọn tham gia dự án do Quỹ Dariu tài trợ. Theo bà Phạm Thị Hồng Hải - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, với thế mạnh đội ngũ công nghệ thông tin có chuyên môn tốt, học sinh tích cực, từ mô hình của Trường THCS&THPT Đống Đa, Sở khuyến khích các trường thành lập CLB Tin học. Qua đó, đẩy mạnh phong trào dạy và học lập trình trong nhà trường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với xu hướng hiện nay.

VIỆT HÙNG

Phước Lộc giảm nghèo rất sâu

Cùng với 2 xã Đoàn Kết và Đa P'Loa, xã Phước Lộc đã trở thành hiện tượng “thoát xã nghèo ngoạn mục” như đánh giá của Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hồ Ngọc Hải khi trao đổi với chúng tôi. Đề mục sở thị, chúng tôi vào ngay xã được Phó Chủ tịch UBND xã K'Vinh tiếp đón. Chia sẻ về thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững 5 năm gần đây của xã, các anh cho biết, đầu năm 2016, số hộ nghèo là 71 hộ, chiếm tỷ lệ 10,55%, cuối 2019 chỉ còn 17 hộ, chiếm tỷ lệ 2,45%. Còn hộ cận nghèo, đầu năm 2016 có 37 hộ, chiếm tỷ lệ 5,5% và cuối năm 2019 còn 18 hộ. Năm 2020 này, Phước Lộc tiếp tục phấn đấu đến cuối năm còn 14 hộ nghèo, đạt tỷ lệ 1,96% và hộ cận nghèo còn 7 hộ.

Để có tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu, từ đầu năm 2016, Đảng ủy xã Phước Lộc đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/ĐU và UBND xã ban hành Kế hoạch số 22 chuyên đề. Trong kế hoạch dài hơi, Phước Lộc cụ thể hóa từng năm để phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp xã, cấp thôn, ngành và đoàn thể. Tất cả đồng lòng tích cực tuyên truyền, vận động, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo, thoát cận nghèo. Có thực sự chuyển biến nhận thức từ cấp ủy đảng, chính quyền đến mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân thì mới đi đến kết quả. Thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương, của các đoàn thể và các thôn theo 6 tháng một.

Khi nhận thức và đồng thuận trong toàn xã thì việc bố trí vốn về Phước Lộc phát huy hiệu quả. Năm 2016, xã được hơn 1,024 tỷ đồng làm đường giao thông và hỗ trợ giống bò. Trong 5 năm, hàng trăm lượt hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ giống cây trồng và phân, thuốc bảo vệ thực vật để trồng trên diện tích hơn 40 hecta. Có vốn nhưng phải đảm bảo quy chế dân chủ, người dân được mời họp và bình xét. Cùng đó là duy trì thường xuyên và nghiêm túc khâu kiểm tra, giám sát của các ngành chức năng, cơ quan thẩm quyền và HĐND xã. Đồng thời triển khai các

Xã Phước Lộc là một trong 3 xã đặc biệt khó khăn của huyện Đa Huoai, lại là xã có đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên cao nhất huyện, với 80%. Thế nhưng, không những thoát khỏi xã nghèo vào năm 2017, mà cuối năm 2019 Phước Lộc còn là địa phương giảm nghèo sâu nhất huyện với 8,1% và về đích nông thôn mới sớm nhất trong số 3 xã nghèo.



Cơ sở vật chất giáo dục và y tế xã đều được đầu tư kiên cố và khang trang.

dự án, chương trình, Phước Lộc còn thực hiện các mục tiêu về cấp thẻ BHYT đạt với 100% người nghèo và cận nghèo; đào tạo nghề với 5 lớp nghề cho 117 lao động, giải quyết việc làm cho 215 lao động; hỗ trợ xây mới, sửa nhà ở cho 23 hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ lĩnh vực giáo dục - đào tạo... Đến ngày 20/3/2020, tổng dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội toàn xã trên 23,878 tỷ đồng với 578 hộ vay.

Qua báo cáo của UBND xã, chúng tôi thực sự vui trước nhiều chỉ tiêu kinh tế và xã hội mà Phước Lộc đã đạt trong giai đoạn 2016-2020

Ngoài tỷ lệ hộ nghèo giảm 8,1%, đó còn là tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (so sánh 2010) tăng bình quân 11,8%/năm, đạt 79 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 2,6%/năm.

Đó còn là, 35% lao động qua đào tạo; 98% người dân tham gia bảo

hiểm y tế; 3/3 trường đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đạt 87,7 triệu đồng/ha, vượt so với Nghị quyết giao đầu nhiệm kỳ 17,7 triệu đồng. Với một địa bàn gần 6.219 ha rừng, nhưng kết quả quản lý và bảo vệ rừng của Phước Lộc đạt tỷ lệ độ che phủ rừng tới 73,1%, vượt kế hoạch giao của nhiệm kỳ 8,1%.

Sau 5 năm, 4 chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đảng bộ xã Phước Lộc đặt ra đều đạt và vượt kế hoạch. Bao gồm, giảm nghèo nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo; nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác; hoàn thành xây dựng nông thôn mới và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở đạt chuẩn. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ cận nghèo so với hộ nghèo hàng năm còn cao (năm 2016 bằng 65,96%; cuối năm 2019 bằng 105,88%). Để đạt được, Phước Lộc cần hạn chế tình trạng một số hộ thoát nghèo rơi xuống cận nghèo. Giải pháp căn cơ là người dân phải chuyên giao khoa học kỹ thuật và mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi trong sản xuất và chăn nuôi. Xóa dần tâm lý trông chờ, ỷ lại trong

một bộ phận người dân.

Với nhìn nhận nghiêm túc để xây dựng các nhiệm vụ và giải pháp, tin rằng, đến cuối năm 2025, Phước Lộc sẽ đạt các chỉ tiêu trên đề ra như: tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,2%, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn dưới 1,5%; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ về bảo hiểm y tế theo quy định; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh đều được vay vốn tín dụng ưu đãi từ ngân hàng; 100% lao động nông thôn, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong độ tuổi lao động có nhu cầu đều được hỗ trợ đào tạo nghề và giới thiệu việc làm... Cùng đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất giữ vững và vượt mốc nhiệm kỳ trước; tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 bình quân tăng 7%-8%/năm. Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 65-70 triệu đồng/người/năm; giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích đạt khoảng 178,5 triệu đồng/ha và hoàn thành vị thế “Nông thôn mới nâng cao”...

MINH ĐẠO

Trường Đại học Đà Lạt được nhận Bằng khen xuất sắc trong chống dịch

Trường Đại học Đà Lạt vừa vinh dự đón nhận Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, Trường Đại học Đà Lạt đã tặng gần 3.000 khẩu trang y tế miễn phí và hướng dẫn cách phòng dịch bảo vệ bản thân đối với học sinh, sinh viên, cán bộ, người dân, khách du lịch; điều chế dung dịch sát khuẩn phục vụ nhà trường và tặng gần 1.000 lít cho các đơn vị trên địa bàn. Đội tình nguyện phòng, chống dịch COVID-19 của Đoàn trường được thành lập để tuyên truyền, vận động đoàn viên, sinh viên và người dân khai báo y tế; đồng thời, sẵn sàng hỗ trợ, phối hợp với các đơn vị chức năng tại các cơ sở cách ly, khu cách ly tại địa phương khi có yêu cầu. Cùng với đó, nhà trường có những chính sách hỗ trợ cán bộ, giảng viên, người lao động, sinh viên gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh; phát động đóng góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh với hơn 70 triệu đồng... Đặc biệt, trong thời gian sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch, Trường Đại học Đà Lạt đã triển khai hình thức dạy học trực tuyến hiệu quả, đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường...

VIỆT HÙNG

Khởi công xây dựng nhà công vụ giáo viên Trường THPT Đa Tông

Công đoàn Giáo dục (CĐGD) tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà công vụ giáo viên Trường THPT Đa Tông (huyện Đam Rông). Đây là công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự có Tiến sĩ Vũ Minh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ GDĐT, Chủ tịch CĐGD Việt Nam.

Trước nhu cầu bức thiết về chỗ ở cho giáo viên Trường THPT Đa Tông - một ngôi trường vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số với đa số giáo viên từ nơi khác đến công tác, CĐGD Lâm Đồng đã kêu gọi sự hỗ trợ của CĐGD Thành phố Hồ Chí Minh và sự đóng góp của cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành để xây dựng công trình này. Công trình có quy mô 4 phòng khép kín và 1 khu nhà vệ sinh, nhà tắm với tổng giá trị 715 triệu đồng; trong đó, CĐGD Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 500 triệu đồng, đoàn viên CĐGD Lâm Đồng đóng góp 150 triệu đồng và từ nguồn đối ứng của nhà trường 65 triệu đồng. Công trình nhà công vụ giáo viên Trường THPT Đa Tông dự kiến sẽ đưa vào sử dụng đầu năm học mới 2020 - 2021.

Dịp này, CĐGD Việt Nam cũng đã trao 10 phần quà trị giá 26 triệu đồng hỗ trợ cán bộ, nhà giáo, người lao động ngành Giáo dục Lâm Đồng có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch COVID-19 và bệnh hiểm nghèo. **TUẤN HUONG**

Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao nhà tình thương tại xã Phi Tô



Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao nhà tình thương tại xã Phi Tô.

Ngày 3/6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Lâm Hà

đã tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương cho hộ ông K'Chung ở thôn Phi Sua, xã Phi Tô. Đây là

công trình nằm trong hoạt động chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng vận động vợ chồng ông, bà Kwon Jang Soo và Choi Young Sook đến từ Hàn Quốc tài trợ.

Ông K'Chung có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, là hộ nghèo của xã Phi Tô, gia đình có ít đất sản xuất và 3 con bị câm điếc bẩm sinh, nhiều năm liên phải sống trong căn nhà tạm bợ. Thông qua sự vận động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, vợ chồng ông, bà Kwon Jang Soo và Choi Young Sook đã tài trợ số tiền 200 triệu đồng để ông K'Chung xây

dựng căn nhà mới.

Với số tiền hỗ trợ nói trên, ông K'Chung đã huy động từ gia đình, anh em người thân góp thêm 70 triệu đồng để xây dựng căn nhà cấp 4 có diện tích sử dụng 100 m², bao gồm: 1 phòng khách và 3 phòng ngủ, tổng kinh phí 270 triệu đồng.

Được biết, đến nay, đây là căn nhà thứ 14 mà vợ chồng ông, bà Kwon Jang Soo và Choi Young Sook hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thông qua sự vận động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

HOÀNG THẠCH

Lắp đặt 244 bộ đèn chiếu sáng đường đèn Mimosa

Cơ quan thẩm quyền tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt dự toán tổng kinh phí 12 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách để xây dựng hệ thống chiếu sáng đường đèn Mimosa, thuộc địa bàn Phường 3 và Phường 10, Đà Lạt, giai đoạn 2020 - 2025. Riêng năm 2020 bố trí 500 triệu đồng cho các phần việc chuẩn bị đầu tư.

Theo đó, công trình giao cho UBND thành phố Đà Lạt quản lý và triển khai. Quy mô lắp đặt với 244 bộ đèn LED trên chiều dài 9.000 m toàn tuyến đường đèn Mimosa. Cụ thể, xây dựng hệ thống tụ điện, trụ đèn chiếu sáng cao 7 m, cần đèn cao 2 m và vươn xa 1,5 m.

Đồng thời xây dựng 4 trạm biến áp với tổng dung lượng 60 KVA, lắp đặt trên trụ bê tông ly tâm ngoài trời để cung cấp nguồn điện cho toàn bộ hệ thống chiếu sáng. Trạm biến áp được đầu nối tại đường dây trung thế 3 pha 22 KV hiện hữu bố trí dọc theo đường đèn Mimosa, Đà Lạt.

MẠC KHÁI

LÂM HÀ: Nhân rộng mô hình Camera an ninh

Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống AIDS và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Lâm Hà cho biết, huyện đang tích cực nhân rộng mô hình Camera an ninh trên địa bàn huyện. Hiện toàn huyện đã có 16/16 xã, thị trấn xây dựng mô hình Camera an ninh với hơn 300 mắt camera được bố trí trên địa bàn. Bên cạnh đó, lực lượng công an thường xuyên vận động cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và các hộ gia đình tự trang bị hơn 1.000 camera để tự phòng, tự quản tài sản, cũng như cung cấp cho lực lượng công an hình ảnh phục vụ cho việc điều tra, xác minh, truy xét tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. **D.Q**

Phát hiện, xử lý 5.721 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

Theo thống kê của Ban An toàn giao thông, trong tháng 5/2020, lực lượng công an trên địa bàn toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 5.721 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tổng số tiền xử phạt trên 3,949 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã tước 207 giấy phép lái xe; tạm giữ 26 ô tô, 649 mô tô, 2 phương tiện khác; trong đó có 64 trường hợp xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Thực hiện công tác tuyên truyền, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Ban An toàn giao thông tỉnh cũng đã in và cấp phát đến Sở Giao thông vận tải, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố 3.000 cuốn tài liệu quy định của pháp luật về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông đến học sinh, thanh - thiếu niên trên địa bàn.

NGUYỄN NGHĨA

Khắc phục khó khăn để tiến tới BHXH và BHYT toàn dân

Ngay từ đầu năm, UBND huyện, thành phố đã tổ chức hội nghị phát triển đối tượng để giao nhiệm vụ và triển khai các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT của năm.



Người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại UBND Phường 4, Đà Lạt.

Tích cực tuyên truyền, vận động, mở rộng mạng lưới đại lý

Toàn tỉnh hiện có 475 điểm thu bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXHTN), BHYT. Trong đó: đại lý thu của UBND xã, phường, thị trấn là 131 đại lý với 324 nhân viên tại 216 điểm thu; đại lý thu của hệ thống Bưu điện có 143 điểm thu với 168 nhân viên; đại lý thu BHYT của các hội đoàn thể là 22 đại lý với 143 nhân viên tại 116 điểm thu. Hệ thống đại lý thu đã đáp ứng nhu cầu tham gia BHXHHTN, BHYT của người dân tại các thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong năm 2019, BHXH tỉnh phối hợp ngành Bưu điện Lâm Đồng tổ chức 232 hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp tại các tổ dân phố, thôn xóm và tổ chức 2 đợt ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXHHTN, bảo hiểm y tế hộ gia đình (BHYT HGD) trên địa bàn toàn tỉnh, với kết quả đã vận động được 5.770 người tham gia BHXHHTN, trên 2.000 người tham gia BHYT HGD.

Năm tháng đầu năm 2020 ngành BHXH tỉnh đã tổ chức 26 hội nghị tuyên truyền trực tiếp tại các điểm dân cư, vận động được 116 người tham gia BHXHHTN, 1.815 người tham gia BHYT. Đồng thời, phối hợp tổ chức phát trên sóng truyền hình tỉnh 111 lần và 37 lần trên hệ thống phát thanh với chuyên mục "Tìm hiểu chính sách BHXH, BHYT", chuyên mục "Lâm Đồng với chính sách BHXH, BHYT". BHXH tỉnh đã phát hành 84.000 tờ gấp, 145 đĩa CD, 2.500 bìa kẹp, treo 245 băng rôn, tổ chức 24 đợt xe loa tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến người dân; đưa hàng trăm tin, bài hoạt động của ngành và của các địa phương về thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Trong tháng 5/2020, BHXH Lâm Đồng và Bưu điện tỉnh đã tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn toàn tỉnh tham gia BHXHHTN, BHYT HGD, qua 2 ngày ra quân đã phát triển được 956 người tham gia BHXHHTN và 771 người tham gia BHYT HGD.

Tập trung phát triển đối tượng

Năm 2019 dân số trong tỉnh tham gia BHXH là 94.977 người, đạt độ bao phủ BHXH 12,5%; vượt 0,9% với 6.837 người so với kế hoạch giao. Trong đó, có 88.102 người tham gia BHXH bắt buộc (tăng 3,48% so với năm 2018) và có 6.875 người tham gia BHXHHTN (tăng 224,9% so với năm 2018).

Dân số tham gia BHYT có 1.134.347 người (bao gồm lực lượng công an và thân nhân sỹ quan quân đội), đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 87,3% (vượt 1% chỉ tiêu về độ bao phủ với 13.019 người). Riêng học sinh sinh viên (HSSV) có 266.923 em tham gia BHYT, đạt 98,44% tổng số HSSV toàn tỉnh (so với năm 2018 tăng 6.773 người), đạt tỷ lệ cao

so với các năm trước (năm 2015 đạt 81,5%; năm 2016 đạt 86,13%; năm 2017 đạt 94%; năm 2018 đạt 97,7%) và cao hơn mức bình quân chung cả nước.

Năm 2019, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các địa phương quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT được Thủ tướng Chính phủ giao. Nhiều địa phương đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, trong đó một số địa phương có nhiều giải pháp hay. Tuy vậy, còn 4 địa phương chưa hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT gồm: Đà Lạt còn thiếu 0,88% so với kế hoạch giao, tương đương 1.990 người; Lâm Hà còn thiếu 0,35%, tương đương 499 người; Bảo Lộc còn thiếu 0,62%, tương đương 983 người; Đam Rông còn thiếu 3,16%, tương đương 1.719 người.

Trong 5 tháng đầu năm 2020, dân số trong tỉnh tham gia BHXH là 88.241 người (giảm 6.805 người so với năm 2019), chiếm 11,23% lực lượng lao động của tỉnh (gồm: BHXH bắt buộc là 82.066 người, giảm 6.105 người so với năm 2019 và tham gia BHXHHTN là 6.175 người, giảm 700 người so với năm 2019); còn thiếu 1,52% độ bao phủ BHXH với 11.945 người so với chỉ tiêu của kế hoạch năm 2020.

Dân số tham gia BHYT có 1.084.657 người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 82,81% (giảm 49.690 người so với năm 2019); còn thiếu 94.180 người so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Riêng HSSV tham gia BHYT đạt 95,19% so tổng số HSSV toàn tỉnh, còn 12.974 HSSV chưa tham gia,

trong đó có một số trường có tỷ lệ HSSV tham gia BHYT còn thấp.

Giải quyết chế độ BHXH, BHYT kịp thời

Hàng năm, BHXH tỉnh và cấp huyện luôn kịp thời giải quyết các chế độ, chính sách đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Trong năm 2019, ngành đã giải quyết hưởng chế độ BHXH, BHTN cho 60.074 trường hợp; so với năm 2018 tăng 1,37% với 814 lượt người thụ hưởng số tiền 1.759.474,5 triệu đồng; thanh toán BHYT cho 2.258.661 lượt người với số tiền là 1.088.566 triệu đồng, so với năm 2018 số tiền chi khám chữa bệnh BHYT tăng 9,4% với 93.652 triệu đồng. Trong đó: Thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) tại tỉnh là 2.146.384 lượt người với số tiền chi phí là 704.312 triệu đồng, so với năm 2018 chi phí KCB tăng 5,79% với 37.914 triệu đồng. Thanh toán chi phí KCB BHYT đa tuyến đi ngoài tỉnh cho 112.277 lượt người với tổng số tiền là 384.254 triệu đồng. So với dự toán chi KCB BHYT được Chính phủ giao năm 2019 vượt 5,6% với 37.870 triệu đồng.

Trong 5 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh đã giải quyết hưởng chế độ BHXH, BHTN cho 60.074 trường hợp với số tiền 202.221 triệu đồng (không bao gồm số chi hưởng thường xuyên); thanh toán BHYT cho 700.740 lượt người với số tiền là 242.560 triệu đồng.

Khắc phục những tồn tại, hạn chế

Để tiến tới BHXH và BHYT toàn dân cần khắc phục những tồn tại, hạn chế: Tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh vẫn thấp so với tỷ lệ bình quân chung của cả nước. Cả nước hiện có trên 15.774 triệu người tham gia BHXH (BHXH bắt buộc là 15,2 triệu người, BHXHHTN là 574 nghìn người) (chiếm khoảng 32,3% lực lượng lao động

trong độ tuổi); tham gia BHTN trên 13,429 triệu người (chiếm khoảng 27,5% lực lượng lao động trong độ tuổi); tham gia BHYT là 85,945 triệu người, đạt 90% dân số (vượt 1,9% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 1167/QĐ-TTg).

Một số địa phương trong tỉnh mặc dù hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT nhưng không bền vững do phụ thuộc nhiều vào nhóm đối tượng hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình (HNLCMSTB). Năm 2019, có 79.356 người thuộc hộ NLCMSTB tham gia BHYT, tăng 34.947 người so với năm 2018.

Trong khi đó, số người tham gia BHYT HGD là nhóm đối tượng tham gia bền vững tăng chậm. Năm 2019, có 246.494 người tham gia BHYT HGD, tăng 18.516 người so với năm 2018.

Hoạt động tuyên truyền về BHXH, BHYT được chú trọng thực hiện nhưng chưa sâu rộng đến người lao động và người dân, chưa xây dựng được mạng lưới tuyên truyền viên sâu rộng ở các cộng đồng dân cư. Chất lượng KCB ở một số cơ sở y tế chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của người dân; thời gian chờ đợi để khám, chữa bệnh của người dân chưa được khắc phục; một số cơ sở khám, chữa bệnh còn chậm cải thiện về thái độ phục vụ, tinh thần trách nhiệm trong KCB.

Số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động (ĐV SDLD) còn thấp, hiệu quả chưa cao. Các địa phương vẫn chưa quan tâm trong kiểm tra các ĐVSDLD có dấu hiệu trốn đóng BHXH, đóng không đầy đủ cho người lao động. Công tác kiểm tra liên ngành về việc chấp hành Luật BHXH gắn liền với quyết toán thuế hàng năm còn hạn chế, do vậy số lao động được giảm trừ thuế cao hơn nhiều so với số người lao động tham gia BHXH (riêng năm 2018, có 2.883 đơn vị với 27.727 người lao động chưa đăng ký tham gia BHXH). **AN NHIÊN**

Ma Lim tích cực giúp đỡ chị em

Từng gắn bó với chị em phụ nữ trên cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tà Hine (Đức Trọng); thời gian qua, bà Ma Lim đã nỗ lực làm “bà đỡ” giúp phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Với hai nhiệm kỳ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội LHPN xã, bà Ma Lim đã cố gắng giúp đỡ nhiều chị em vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua việc góp sức cùng Hội nhận ủy thác cho hơn 500 chị em với số vốn vay trên 12 tỷ đồng. Không chỉ vậy, bà còn hướng dẫn chị em sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả lãi hàng tháng và đôn đốc hội viên mỗi khi đáo hạn.

Bà Ma Lim cho biết, việc sử dụng vốn vay đúng mục đích là điều tiên quyết để giúp người vay cải thiện cuộc sống. Chính vì vậy, khi đương nhiệm bà luôn đi đến từng tổ vay vốn, từng nhà hội viên để nhắc nhở. Nếu sử dụng sai mục đích thì không mang lại

lợi nhuận, khi đó không chỉ bản thân người vay vướng nợ nần mà còn ảnh hưởng đến tổ vay vốn, đến hoạt động nhận ủy thác vay vốn của Hội. Ngoài ra, việc trả lãi hàng tháng cũng được bà đôn đốc các hộ vay, vì theo bà tính toán thì nếu không phát sinh lợi nhuận, không có tiền trả lãi thì có hai vấn đề xảy ra: một là vốn vay sử dụng không đúng mục đích, hai là việc sử dụng vốn vay chưa được tính toán sát với nhu cầu đầu tư.

Khi đó, bà cùng Hội LHPN và Hội Nông dân của xã xuống tận từng nhà dân để nắm tình hình. Vì đa phần số vốn vay được sử dụng vào các mục đích chính là đầu tư sản xuất nông nghiệp, sửa chữa nhà ở, việc học hành của con cái. Cũng có một số hộ vay khi tiến



Bà Ma Lim được UBND huyện Đức Trọng tặng giấy khen về những thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

hành lập hồ sơ vay vốn thì phần mục đích sử dụng là đầu tư cây, con giống nông nghiệp nhưng qua kiểm tra lại dùng tiền vay để mua xe máy và đổi với các trường

hợp này bà Ma Lim kiên quyết đưa ra các cuộc họp bình xét để thu hồi vốn, tránh ảnh hưởng đến các hội viên khác.

Hội viên Ka Dếp tâm sự rằng: Từ khi được vay vốn để mua phân bón chăm sóc cà phê nên mùa vụ đạt năng suất hơn, qua đó đến nay gia đình đã thoát được diện hộ nghèo, con cái được ăn học tử tế.

Tháng 3/2019, mặc dù thôi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội LHPN xã, nhưng bằng tâm huyết, kinh nghiệm bà luôn tận tình truyền đạt lại cho người đảm nhiệm mới. Chị Tou Prong Ney Duyên - Chủ tịch Hội LHPN là người kế nhiệm bảo rằng, khi mới bắt đầu công việc trên cương vị mới cũng gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ, nhưng được sự quan tâm và “tiếp lửa” của bà Ma Lim nên công tác Hội dần được củng cố, phát triển; bản thân cũng học tập, đúc rút được nhiều kinh nghiệm từ hoạt động nhận ủy thác vốn vay trước đây của người tiền nhiệm.

Đến nay, Hội có 724 hội viên, thì có tới 500 chị em được vay với số tiền trên 14 tỷ đồng.

Sau khi thôi đảm nhiệm Chủ tịch Hội LHPN xã, bà Ma Lim được cấp ủy, chính quyền giao phó trọng trách Bí thư Chi bộ thôn Tà Hine. Phát huy kinh nghiệm trong việc nhận ủy thác vốn vay, bà đã trực tiếp giúp đỡ nhiều hộ chị em thoát nghèo. Thể hiện qua các nghị quyết phát triển về kinh tế của thôn, nhất là phát triển kinh tế hộ gia đình của phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ những việc làm cụ thể, góp sức cho địa phương, bà Ma Lim đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen về công tác Hội, đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được UBND huyện Đức Trọng ghi nhận, tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác. **ĐỨC TỬ**

Ghi nhận những kết quả bước đầu vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ ở Đơn Dương

Đơn Dương có 10 xã, thị trấn với dân số trên 91.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 30%. Đơn Dương có Quốc lộ 27 đi qua, là cửa ngõ các tỉnh duyên hải miền Trung vào Lâm Đồng, tiếp giáp với trung tâm kinh tế Đức Trọng, Đà Lạt, Lạc Dương và tiếp giáp với tỉnh Ninh Thuận. Với địa bàn tương đối phức tạp, lại có diện tích rừng núi lớn, có đồng đồng bào dân tộc sinh sống nên vẫn còn thói quen lưu trữ, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đặc biệt là súng tự chế để săn bắn, bảo vệ mùa màng và phục vụ các sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng khác.

Với phương châm gần dân, sát dân, đến tận nhà, rà từng đối tượng, Công an huyện Đơn Dương ngay sau khi phát động đợt cao điểm vận động người dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Bên cạnh đó, các chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Đơn Dương cũng đã mở các đợt tuyên truyền tại cơ sở với nội dung và hình thức tuyên truyền phong phú về hiểm họa của việc tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép, nhất là súng tự chế bằng hình ảnh, nhân vật “người thực việc thực” đã xảy ra trên địa bàn để tăng sức thuyết phục đến người dân.

Trao đổi với chúng tôi, Đội trưởng

Thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ; đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; lực lượng Công an huyện Đơn Dương đã thực hiện bằng nhiều biện pháp đồng bộ và bước đầu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.



Công an huyện Đơn Dương thu hồi nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong thời gian ngắn vận động người dân.

Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Đơn Dương cho biết: Đội đã phối hợp với tất cả các xã về tận thôn, buôn, đến từng nhà tổ chức các đợt vận động thu hồi và tuyên truyền đến người dân trên địa bàn hiểu biết và nhận thức được tầm nguy hiểm của những loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Bước đầu, đã có nhiều người dân nhận thức được sự nguy hiểm tiềm ẩn và đã giao nộp lại cho lực lượng công an. Với biện pháp “Kiên quyết, kiên trì, đồng bộ, đồng loạt” trong công tác tuyên truyền, nhiều người dân đã tự nguyện đến giao nộp và vận động người thân, bạn bè xung quanh cùng thực hiện.

Chỉ trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm gần đây, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Đơn Dương đã thu 3 súng hơi, 2 súng cò, 1 mã tấu, 9 kg đạn chì theo dạng chuyển phát.

Tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị cũng đang quản lý 87 viên đạn pháo M71, 1 dây đạn AK, 205 viên đạn AK cùng nhiều vũ khí là đại đao, kiếm, dao... Trong số những vũ khí mà Công an huyện Đơn

Dương đã thu giữ trong đợt cao điểm vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ vừa qua có một số là súng dùng để đi săn. Số súng này gần đây các đối tượng thường lên mạng xã hội tìm, đặt mua theo từng bộ phận rồi tự lắp ráp thành khẩu súng hoàn thiện.

Có thể thấy rằng, kết quả ban đầu đạt được là nhờ công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện với nội dung, hình thức phong phú. Đặc biệt, đã nêu cao được vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người có uy tín trong dòng họ, già làng. Lực lượng Công an huyện và xã ở Đơn Dương đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc từng trường

hợp còn tàng trữ trái phép vũ khí, từ đó có biện pháp vận động giao nộp, đồng thời xử phạt các trường hợp cố tình vi phạm.

Công an viên Huỳnh Công Hạnh (xã Lạc Xuân) cho biết, Lạc Xuân là xã có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao. Nhận thức pháp luật của người dân còn hạn chế, chính vì vậy một bộ phận người dân vẫn thường mua và cất giữ súng tự chế trong nhà để mang vô rừng săn chim, thú. Từ ngày công an chính quy về nhận nhiệm vụ đã tiến hành rà soát, nắm được danh sách những đối tượng nào sử dụng, phối hợp với hệ thống chính trị ở thôn, chi bộ thôn, già làng tổ chức vận động. Kết quả là người dân cũng đã tự nguyện đến giao nộp, chủ yếu là súng săn.

Theo nhận định của cơ quan công an, tình hình mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ hiện đang diễn ra dưới rất nhiều hình thức và sẽ còn tiếp diễn, tiềm ẩn nguy cơ gây phức tạp về an ninh trật tự. Đơn Dương cũng từng là địa bàn xảy ra chiến sự trong thời kỳ kháng chiến, hơn nữa với địa hình đồi núi, người dân nhận thức pháp luật còn hạn chế nên thời gian tới, bên cạnh chủ động lập danh sách các đối tượng tiềm ẩn, tiềm tàng, có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Công an huyện Đơn Dương sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân. Đối với các trường hợp cố tình không giao nộp, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết thu hồi, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN

Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trường học, phòng, chống tai nạn thương tích

***Kiểm tra, rà soát toàn bộ cây xanh trong khuôn viên nhà trường**

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có công văn gửi Phòng GDĐT các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích và ứng phó với tình hình thời tiết của mùa mưa bão sắp đến.

Theo đó, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học, quản lý, giám sát và kiểm tra chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm, thực đơn cho học sinh bán trú, nội trú đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh; không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong nhà trường; quản lý chặt chẽ và thường xuyên kiểm tra đảm bảo an toàn hệ thống điện tại các phòng học, phòng chức năng, phòng thực hành, khu nội trú, bán trú, nhà ăn...; quán triệt cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc việc tuân thủ các quy tắc phòng chống cháy nổ, đặc biệt quản lý chặt chẽ dụng cụ giảng dạy bộ môn quốc phòng an ninh tại đơn vị.

Đặc biệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về môi trường giáo dục an toàn, các chỉ đạo về bảo đảm an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh, sinh viên. Các đơn vị trường học thường xuyên kiểm tra, rà soát toàn bộ cây xanh trong khuôn viên nhà trường, đối với những cây không an toàn, dễ gãy, mục, sâu bệnh, tán lá lớn và quá cao... có thể chặt, tía cành không để xảy ra trường hợp ảnh hưởng đến tính mạng của học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường. Khi quyết định trồng cây tại khuôn viên các trường học, nhà trường cần được tư vấn của chuyên gia về cây xanh để chọn được loài cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khuôn viên của nhà trường. Bên cạnh đó, các trường cần hướng dẫn học sinh các quy tắc an toàn trong mùa mưa bão, đề phòng cây đổ, điện giật, không nên sinh hoạt dưới gốc cây đặc biệt là những ngày trời gió to, sau trận mưa... Trường hợp nếu phát hiện cây có nguy cơ gãy, đổ nhưng chưa xử lý nhà trường phải có cảnh báo nguy hiểm và liên hệ ngay cơ quan chuyên môn để xử lý trong thời gian sớm nhất.

TUẤN HUƠNG

Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100

Vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt cho trên 100 cán bộ, đoàn viên, hội viên trên địa bàn huyện Di Linh.

Tại Hội nghị, cán bộ Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng giới thiệu những tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe, gia đình và xã hội, là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông. Các quy định về hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia như: Cấm xúi giục, kích

động, lôi kéo người khác uống rượu, bia, cấm người chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia; kỹ năng ứng xử với người uống rượu, bia; điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn... Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã tập trung tuyên truyền, phổ biến những điểm mới của Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về tăng mức xử phạt đối với các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, thực hiện khẩu hiệu "Đã uống rượu, bia, không lái xe", đồng thời quán triệt cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị ý thức chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng rượu, bia nhất là khi tham gia giao thông.

LAM PHƯƠNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT LÂM ĐỒNG THÔNG BÁO

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng có kế hoạch sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 vào ngày 15/7/2020, tại khu vực hồ Tuyền Lâm - thành phố Đà Lạt. Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng thông báo đến các đơn vị tham gia gửi chào giá rộng rãi với những nội dung sau:

STT	TÊN DỊCH VỤ	YÊU CẦU	SỐ LƯỢNG	ĐƠN VỊ TÍNH
1	Phòng Hội nghị	- Có sức chứa tối thiểu 350 khách. - Thời gian: 1/2 ngày 15/7/2020. - Đảm bảo âm thanh, ánh sáng, banner, backdrop, hoa trang trí phục vụ Hội nghị. - Nước suối phục vụ đại biểu. - Giấy, viết - Máy chiếu	01	Phòng
2	Ăn nhẹ giữa buổi Hội nghị	- Nước các loại - Trái cây - Bánh ngọt	300 - 350	Suất
3	Phòng nghỉ (bao gồm ăn sáng)	- Đạt tiêu chuẩn 4 sao. - Thời gian: Từ ngày 14 - 15/7/2020 (nghỉ 02 đêm) - Sức chứa tối thiểu: Từ 300 - 330 khách.	160 - 175	Phòng

* Giá trên bao gồm: 10% VAT & 5% phí phục vụ

* Riêng phòng ăn (sức chứa 430-450 khách): đề nghị ghi rõ có hay không.

Các đơn vị gửi bằng chào giá cung ứng dịch vụ về Công ty trước 16 giờ ngày 04/6/2020 theo địa chỉ: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng, số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu, Phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (Phòng Tổ chức - Hành chính). Điện thoại: 02633.822111 hoặc website: xosodalat.com.vn

THANH TOÁN HÓA ĐƠN VIỆN PHÍ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÂM ĐỒNG



Nhanh chóng



Agribank Internet Banking

An toàn



Agribank E-mobile Banking

Tiện lợi



Nhờ thu tự động hoặc thanh toán trực tiếp tại 2300 điểm giao dịch của Agribank



Thanh toán tại ATM/CDM/POS của Agribank

0263.3533015 - 0263.3900099 | www.agribank.com.vn | 2300 điểm giao dịch

AGRIBANK
CHI NHÁNH TỈNH LÂM ĐỒNG



Website



Facebook



Youtube

THÔNG BÁO V/v chuyển nhượng QSD đất

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh thông báo

Bà Lâm Thị Ngọc Thệ thường trú tại thôn Đồng Lạc, xã Đình Lạc, huyện Di Linh được UBND huyện Di Linh cấp Giấy chứng nhận số H 073237 ngày 5/12/1996 có tên trong sổ địa chính trang 17/Q4 Đồng Lạc, vào sổ theo dõi số 1838 QSDĐ, cụ thể:

Thửa đất 148A, tờ bản đồ số 54D, xã Đình Lạc, diện tích 2.000 m² CLN.

Ngày 18/5/2004, bà Lâm Thị Ngọc Thệ sang nhượng bằng giấy viết tay cho ông Phạm Văn Thềm, địa chỉ thường trú tại Minh Tân, Dầu Tiếng, Bình Dương. Trong quá trình chuyển nhượng hai bên chưa thực hiện thủ tục chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật và bà Thệ đã giao giấy chứng nhận QSDĐ nêu trên cho ông Phạm Văn Thềm.

Hiện nay, bà Lâm Thị Ngọc Thệ đã di khỏi địa phương không rõ địa chỉ. Vì vậy, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thông báo cho bà Lâm Thị Ngọc Thệ ở đầu liên hệ với UBND xã Đình Lạc hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh để được hướng dẫn lập thủ tục chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày thông báo này được đăng số báo đầu tiên, nếu không có tranh chấp khiếu nại liên quan đến thửa đất trên, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh sẽ chỉnh lý hồ sơ địa chính, lập thủ tục đăng ký nhận QSD đất cho ông Phạm Văn Thềm theo quy định, mọi thắc mắc, khiếu nại sau này Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai sẽ không chịu trách nhiệm.

THÔNG BÁO Mất Quyết định 170/QĐ-UBND do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 28/1/2010

Công ty Cổ phần Cấp nước Tuyền Lâm, địa chỉ 266H Lương Định Của, phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo:

Quá trình quản lý hồ sơ Quyết định 170/QĐ-UBND do tỉnh Lâm Đồng cấp bị thất lạc. Nay Công ty Cổ phần Cấp nước Tuyền Lâm thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết.

Sau 30 ngày đăng thông báo, nếu không có cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân nào khiếu nại, Công ty tiến hành làm thủ tục đề nghị Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cho Công ty Cổ phần Cấp nước Tuyền Lâm theo quy định của pháp luật.